

เดินทางไปประเทศไทย ควรรู้อะไรบ้าง

赴泰旅游该注意事项

每个国家都有自己的文化风俗，在当地游览时，应当尊重当地人的习俗。泰国是一个十分注重礼仪规范的国度，在公共场合人人都显得温文尔雅，见面打招呼时，双手合十，状似祷告。泰国人大都信奉佛教，在遇到僧侣时，要礼让先行，女士要特别注意避免碰触僧侣。参拜佛寺，衣着需整齐，不要裸露上身，或穿短裤，或无袖的衬衫。供奉佛像的寺堂内，不应穿着鞋子进入。泰国素以“微笑国度”和包容好客著称，一般旅客都很容易适应当地的风俗习惯。



แต่ละประเทศมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม และความเชื่อที่แตกต่างกัน นำมาสู่ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ล้วนต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายจีน เช่นเดียวกัน ชาวจีนที่เดินทางไปยังต่างประเทศ ก็ต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ในกรณีที่จะเดินทางไปประเทศไทย ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน หรือเพื่อการศึกษา ก็ควรได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ชาวจีนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายไทย ซึ่งจะทำให้มีความสุขตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

ในด้านมารยาททางสังคม “การไหว้” แล้วกล่าวคำว่า “สวัสดี” พร้อมรอยยิ้ม เป็นการทักทายในชีวิตประจำวันตามมารยาทของคนไทย เช่นเดียวกับชาวจีนที่กล่าวคำว่า “Ni Hao” เพื่อแสดงถึงมารยาทและการทักทายกันอย่างฉันท์มิตร ควรทิ้งขยะในถังขยะ ไม่ควรทิ้งขยะเรี่ยราดบนท้องถนน ไม่ว่าจะ เป็นเพียงแค่งานบุหรี่ปริหรือไม้จิ้มฟัน ซึ่งผู้กระทำผิด จะถูกปรับตามกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและภายในสถานที่ปรับอากาศทั้งหมด อาทิ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านอาหาร ล็อบบี้โรงแรม รวมทั้งวัด โรงเรียน สวนหย่อม สวนสาธารณะยกเว้นในสถานที่ที่จัดไว้เพื่อสูบบุหรี่โดยเฉพาะ

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีโทนเสียงนุ่มนวล คนไทย

จึงพูดจาดูด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ไม่ตะเบ็งหรือตะโกน ในที่สาธารณะ และรู้สึกไม่ชอบ หากผู้อื่นพูดคุยเสียงดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าร่วมพิธีของ รัฐหรืองานสำคัญต่างๆ ต้องงดการส่งเสียงดัง ดัง- นั้น การแสดงอาการโกรธหรือทะเลาะวิวาทในที่ สาธารณะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีมารยาท ควรควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหอย่างมีสติ หรือใช้วิธี ให้อภัย เข้าใจอีกฝ่าย

วัฒนธรรมและความเชื่อเป็นเรื่องที่ต้องย้ำเป็น พิเศษ คือ การแสดงความรักต่อกันโดยการกอด จูบในที่สาธารณะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการห้ามสัมผัสศีรษะของคนไทยเป็นเรื่องต้อง ห้าม (ยกเว้นช่างตัดผม) เนื่องจากมีความเชื่อว่า ศีรษะเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกาย เป็น ที่สถิตยของวิญญาณ ซึ่งต้องให้ความเคารพ นอกจากนี้ ยังห้ามใช้ปลายเท้าชี้ไปยังผู้อื่นอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า คนไทยส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะนิกายเถรวาทซึ่งมีความ เคารพครัดในพระธรรมวินัยมาก จึงห้ามสตรีสัมผัส เข้าใกล้ หรืออยู่เพียงลำพังกับพระสงฆ์ และการ พนมมือไหว้เมื่อพบพระสงฆ์เป็นการแสดงความ เคารพที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ควรแต่งกายให้ เหมาะสมเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในวัด วังต่างๆ หรือพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะมีป้ายข้อความว่า “ไม่ อนุญาตให้ผู้แต่งกายไม่สุภาพเข้าไปด้านใน” ดัดหน้า ประตุทางเข้า และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปใน อารามวัด วิหารวัด วังต่างๆ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ ส่วนบุคคล โดยถือเป็นกรให้เกียรติและแสดง ความเคารพต่อสถานที่ ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นมารยาท ที่สำคัญมาก

นอกจากนี้ มารยาทอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ ประเทศไทยมีความเป็นมิตร คนไทยมักมีรอยยิ้ม

บนใบหน้า เพียงแค่ท่ายิ้ม ก็สามารถผูกมิตรกับ คนไทยได้ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่โดดเด่น ของคนไทย เป็นเสน่ห์ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกล้วน พึ่งในความยิ้มง่ายของคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถาน- การณ์ที่เคร่งเครียด หรือพบกันเป็นครั้งแรกกับนัก- ท่องเที่ยวต่างชาติ และเมื่อใช้บริการขนส่งมวลชน ต่างๆ อาทิ แอร์พอร์ตลิงค์ รถไฟฟ้า รถไฟ หรือรถ โดยสารประจำทาง ควรสละที่นั่งให้เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นมารยาทที่สำคัญของคนไทย ซึ่งให้เกียรติผู้สูงอายุ และเอื้อเฟื้อผู้ที่ย่อแอกว่า

การขอโทษเป็นมารยาทที่จำเป็น คนไทยมีจิตใจ โอบอ้อมอารีและยินดีให้อภัย โดยผู้หญิงกล่าวคำว่า “ขอโทษคะ” ผู้ชายกล่าวคำว่า “ขอโทษครับ” เมื่อ เดินไปชนผู้อื่น หรือสัมภาระ กระเป๋าที่ถืออยู่ไป กระแทกผู้อื่น ก็ต้องกล่าวคำว่า “ขอโทษคะ” หรือ “ขอโทษครับ” โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหันหน้ามา มองเสียด้วยซ้ำ

ข้อสุดท้าย แต่ที่สำคัญที่สุด คือ กฎหมาย ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้า-ออกราชอาณาจักร ไทย ได้แก่ ยาเสพติดทุกประเภท วัตถุและสื่อลามก พระพุทธรูปที่สูงกว่า 12 ซม. สิ่งของที่มีตราธงชาติ ไทย ตราประทับสำนักพระราชวังหรือตราประทับ ทางราชการที่ทำปลอมขึ้น สิ่งของที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ สิ่งของที่ทำจากงาช้าง รวมทั้งพืชและสัตว์สงวน เป็นต้น การละเมิดทาง เพศกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ว่าอีกฝ่ายยิน ยอมหรือไม่ มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ต้องโทษ จำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายไทย เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เขียนโดย นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง